

คำอธิบาย ข้อมูลในแผ่น CD ของจังหวัด
ให้ใช้โปรแกรม Microsoft office Excel เวอร์ชัน 2007)
แบบอักษร TH SarabunPSK เท่านั้น ตัวเลขทั้งหมดให้พิมพ์เลขอารบิก

1	ช่องเลขที่ตำแหน่ง	- เลขที่ตำแหน่งจะต้องถูกต้องตามที่ สด. จัดสรร
2	ช่องชื่อ -สกุล	- ถ้ามีการเปลี่ยนชื่อ หรือชื่อสกุล ให้แก้ไขได้และต้องมีเอกสารแนบส่ง สด. (ให้ทิสี่เหลืองในช่องที่แก้ไข)
3	ช่องชื่อ อปท.	- สด. ได้ปรับข้อมูลให้แล้ว แต่ถ้า อปท. บางแห่งมีการยกฐานะ ให้แก้ไขได้ และต้องมีเอกสารแนบส่ง สด. (ให้ทิสี่เหลืองในช่องที่แก้ไข)
4	ช่องวันเริ่มรับราชการ	- ถ้าไม่ถูกต้องตามข้อมูล จะต้องแก้ไขให้ถูกต้องตามคำสั่ง และต้องมีคำสั่ง แนบส่ง สด. (ให้ทิสี่เหลืองในช่องที่แก้ไข)
5	ช่องคุณวุฒิการศึกษาที่บรรจุครั้งแรก	- ชื่อปริญญา ให้ระบุชื่อเต็ม เช่น ครุศาสตรบัณฑิต ศึกษาศาสตรบัณฑิต - สาขา/วิชาเอก ให้ระบุชื่อเต็ม เช่น การศึกษาปฐมวัย การประถมศึกษา - หลักสูตร 4 ปี หรือ 5 ปี ต้องระบุ
6	ช่องคุณวุฒิการศึกษาที่เพิ่มขึ้น หรือสูงขึ้น กว่าคุณวุฒิที่ใช้ในการบรรจุ	- ชื่อปริญญา ให้ระบุชื่อเต็ม เช่น ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต - สาขา/วิชาเอก ให้ระบุชื่อเต็ม เช่น การบริหารการศึกษา - หลักสูตร ถ้ามีให้ระบุ - สถานศึกษา ให้ระบุชื่อเต็ม เช่น มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี - วันสำเร็จการศึกษา ให้ระบุ วัน เดือน ปี เช่น 22 กันยายน 2556 - เลขที่คำสั่ง ให้ระบุ เช่น 46/2556 - สั่ง ณ วัน เดือน ปี เช่น 20 ธันวาคม 2556 - ได้รับการปรับตั้งแต่ วัน เดือน ปี เช่น 1 พฤศจิกายน 2556 - อัตราเงินเดือน ต้องระบุ เช่น 15,430
7	ช่องชื่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	ในการปรับคุณวุฒิการศึกษาที่เพิ่มขึ้นฯ ต้องมีเอกสารแนบส่ง สด. - จะต้องถูกต้องตรงตามชื่อศูนย์ที่ได้รับจัดสรรจาก สด. ซึ่งบางแห่งตามคำสั่งบรรจุไม่ตรงกับชื่อศูนย์ที่ได้รับจัดสรรจาก สด. จะต้องแก้ไขให้ถูกต้อง และต้องมีเอกสารแนบส่ง สด.

การจัดทำบัญชีถือจ่ายเงินเดือนครูผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ประจำปี 2557 ของจังหวัด

- การปรับขึ้นเงินเดือน ณ 1 ม.ค. 55 (ปรับตามกฎหมาย ก.ค.ศ.)
- การปรับขึ้นเงินเดือน ณ 1 ม.ค. 56 (ปรับตามกฎหมาย ก.ค.ศ.)
- การปรับขึ้นเงินเดือน ณ 1 ม.ค. 57 (ปรับตามกฎหมาย ก.ค.ศ.)

การปรับเงินเดือนต้องมีคำสั่ง ของ อปท. โดยจังหวัดจะต้องเก็บไว้ตรวจสอบกับ สด.

การปรับคุณวุฒิการศึกษาที่เพิ่มขึ้น หรือสูงขึ้น กว่าคุณวุฒิที่ใช้ในการบรรจุ ตามข้อ 6 จะต้องส่งเอกสารและคำสั่งปรับเงินเดือนจนถึงปัจจุบันให้สด.

การให้ดำรงตำแหน่งครู จะต้องส่งคำสั่งให้สด. และคำสั่งปรับเงินเดือนจนถึงปัจจุบันให้ สด.